
Số: *246*-CV/TĐTN-BTG
"V/v kịp thời nắm bắt tình hình dư luận
và các vấn đề nổi cộm trong thanh niên"

Quảng Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Trong thời gian qua, theo đánh giá của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, nhà hàng, karaoke và tình trạng đánh bạc ăn tiền diễn ra khá phức tạp.

Cùng với đó, nhiều vấn đề trọng tâm khác đang được dư luận và toàn xã hội quan tâm như: Việc xử lý, thu gom rác thải; an ninh nông thôn, các hình thức cho vay nặng lãi, tín dụng đen diễn biến phức tạp ở một số địa phương; kết quả xử lý những điểm nóng phức tạp trên địa bàn, nhất là những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người về đất đai, môi trường; những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy...

Để kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc thực hiện tiếp công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo trong thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đề nghị các đồng chí Bí thư huyện đoàn và tương đương phải trực tiếp đi cơ sở nắm bắt tình hình dư luận thanh niên, tuyên truyền, vận động thanh niên; phân công cán bộ theo dõi địa bàn, phối hợp các ngành chức năng giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở.

Kịp thời, thường xuyên báo cáo nhanh bằng điện thoại hoặc văn bản về Thường trực Tỉnh đoàn khi phát hiện các vấn đề phát sinh trong thanh thiếu niên trên địa bàn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Lưu VT, Ban TG ^(26b).

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Phạm Thị Thanh